



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน
เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีการใช้ทรัพย์สินราชการได้อย่างประหยัด คุ่มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการทุจริตเกิดขึ้น นั้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ พบว่ามีความเสี่ยง จำนวน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้

๑. กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
๒. กระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
๓. กระบวนการ การจัดหาพัสดุ
๔. กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ

เพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน จึงกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการปฏิบัติของหน่วยงาน จึงเห็นสมควรกำหนดมาตรการป้องกันความเสี่ยง ให้ปฏิบัติดังนี้

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๑	กระบวนการ เบิกค่าตอบแทน - เบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เป็นเท็จ	- ปลุกฝัง สร้างวัฒนธรรมความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนของตัวและผู้อื่น ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ - ๓ป ๑ค ปลุกจิตสำนึก ป้องกัน ปราบปราม เครือข่าย
๒	กระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา - ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ	- ส่งเสริมให้หน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง - ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่ กำหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม - สร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ - หากพบว่ามีกรกระทำผิด จะต้องดำเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญา อย่างเคร่งครัด

ลำดับ	ประเด็นความเสี่ยง	มาตรการป้องกัน
๓	กระบวนการจัดการพัสดุ - การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ - เบิกจ่ายไม่ตรงแผนงานหรือตามงบประมาณโครงการ	-จัดกิจกรรมฝึกอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสังจัญ บุญมาเกียง)
 สาธารณสุขอำเภอพาน